

Công đoàn Việt Nam phấn đấu VÌ MỤC TIÊU LÝ TƯỞNG CỦA GCCN, VÌ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CNVC-LĐ

TS. DƯƠNG VĂN SAO

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN,
Viện trưởng Viện Công nhân và CĐ

Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Công Hội đỏ Bắc Kỳ ra đời, đây là tổ chức Công đoàn (CĐ) đầu tiên ở Việt Nam, do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo. Công hội đỏ, tổ chức tiền thân của Tổng LĐLĐVN ngày nay, ra đời xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích của giai cấp công nhân (GCCN) và của công nhân, lao động (CNLD), nó là kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong trào công nhân, với sự truyền bá và vận dụng tài tình, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - người đặt cơ sở, nền móng cho sự ra đời và phát triển của CĐ Việt Nam. Công Hội đỏ là mốc son đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về chính trị và tổ chức của GCCN Việt Nam và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo CNLD nước ta.

Chặng đường cách mạng trên ba phần tư thế kỷ, tuy phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, khi hoạt động bí mật, lúc công khai, với 9 lần đại hội và 6 lần đổi tên

cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, nhưng bản chất cách mạng, mục tiêu hoạt động của CĐ Việt Nam vì mục tiêu, lý tưởng của GCCN, vì quyền, lợi ích của CNLD không hề thay đổi. Dù ở bất kỳ mặt trận nào, hoàn cảnh nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, CĐ Việt Nam vẫn luôn trung thành, đấu tranh không mệt mỏi vì mục tiêu, lý tưởng của GCCN và vì quyền, lợi ích của NLĐ, không xa rời, coi nhẹ mục tiêu phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ khi ra đời, bắt chước sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, CĐ Việt Nam vẫn đặt lợi ích của GCCN, lợi ích của dân tộc và quyền, lợi ích của CNLD lên hàng đầu, kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động tập hợp CNLD, dũng cảm đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi độc lập dân tộc. Tháng tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CĐ Việt Nam đã vận động CNLD cùng với nhân dân lao động cả nước chớp thời cơ, đứng lên bằng tất cả lực lượng, hình thức, tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay GCCN và nhân dân lao động, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngay sau khi giành chính quyền, CĐ Việt Nam đã bắt tay vào vận động, tổ chức CNVC-LĐ đi tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chính quyền công nông non trẻ, tham gia SX, thực hành tiết kiệm, diệt giặc đói, giặc dốt.

Độc lập dân tộc chưa đầy một năm, ngọn lửa chiến tranh xâm lược của kẻ thù lại bùng cháy trên toàn quốc. Vì quyền, lợi ích trước mắt, lâu dài của GCCN, của cả dân tộc và của mỗi CNLD, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, CĐ Việt Nam đã tích cực, chủ động vận động, tổ chức CNVC-LĐ cả nước di chuyển máy móc, vật liệu từ T.P, đô thị ra vùng căn cứ, xây dựng NM, công



ĐKLV của NLĐ ngành Dệt may ngày càng được cải thiện

ẢNH: TTXVN

xưởng, SX vũ khí, khí tài, phục vụ chiến đấu lâu dài. Các cán bộ CĐ đã bám sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn, thuận lợi với CNLĐ, vận động, tổ chức CNVC-LĐ tích cực tham gia trên mặt trận giao thông vận tải, SX lương thực, thực phẩm, thực hành tiết kiệm, phục vụ đặc lực cho cuộc kháng chiến trường kỳ thắng lợi. CNVC-LĐ và CĐ Việt Nam đã góp phần to lớn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, "chấn động Địa cầu".

Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam đế quốc Mỹ âm mưu xâm lược, chia cắt lâu dài nước ta. Vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì quyền, lợi ích của GCCN, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, CĐ Việt Nam lại một lần nữa chủ động, sáng tạo vận động, tổ chức CNVC-LĐ đi tiên phong trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh để hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam. Các cấp CĐ đã liên tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, với khẩu hiệu "tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Các phong trào thi đua do CĐ tổ chức, phát động đã động viên, khuyến khích hàng vạn CNVC-LĐ tình nguyện tham gia quân đội, thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu trên chiến trường, ở hậu phương đã thu hút đông đảo CNLĐ ngày, đêm nỗ lực làm việc quên mình, vừa SX vừa chiến đấu, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của hậu phương đối với tiền tuyến. GCCN, tổ chức CĐ Việt Nam thực sự là tổ chức rộng lớn của CNVC-LĐ, tổ chức phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của GCCN, của dân tộc và vì quyền, lợi ích của mỗi CNVC-LĐ, đã đóng góp to lớn sức người, sức của cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viết lên trang sử chói ngời, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất xây dựng XHCN, do hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh để lại, kinh tế, đời sống nhân dân nói chung, CNVC-LĐ nói riêng rất khó khăn. Để khôi phục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống CNVC-LĐ, CĐ đã gắn chặt các hoạt động vào chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ với vận động, động viên CNVC-LĐ cùng với chính quyền tháo gỡ khó khăn, duy trì và ổn định SX, tham gia cải tạo kinh tế, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống NLĐ.

Giai đoạn mới, điều kiện mới, bản chất, khí phách anh hùng của CNVC-LĐ và tổ chức CĐ vẫn không ngừng tỏa sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. CĐ các cấp đã chú trọng phát động, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất khôi phục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống NLĐ, các phong trào do CĐ



ẢNH: TTXVN

phát động, tổ chức vẫn diễn ra sôi nổi, liên tục trên mọi miền tổ quốc, thu hút hàng vạn CNLĐ ngày đêm lăn lộn trên công trường, NM, hầm mỏ, đặc biệt là trên các công trình trọng điểm quốc gia như: Thủy điện Hoà Bình, Trị An; nhiệt điện Phả Lại; dầu khí Vũng Tàu, xi măng Bỉm Sơn, Hà Tiên, Hoàng Thạch... nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần NLĐ, đặc biệt là vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, CĐ Việt Nam vẫn tin tưởng, trung thành với đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, tích cực vận động, tổ chức CNVC-LĐ đi tiên phong trong thực hiện đường lối đổi mới. Với khẩu hiệu hành động "Vi việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội", CĐ đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với các loại hình cơ sở, thuộc các thành phần kinh tế; đã hướng hoạt động về cơ sở, lấy CNLĐ làm đối tượng vận động tập hợp và tổ chức hoạt động, lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ và nâng cao hiệu quả SX-KD làm mục tiêu hoạt động. CĐ đã chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của CNVC-LĐ để tham mưu, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của CNVC-LĐ như: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế... Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày càng gay gắt, trình độ phát triển công nghệ nước ta còn lạc hậu, ĐKLV của CNLĐ còn nặng nề,

(Xem tiếp trang 25)

góp phần giảm thiểu TNLD, BNN.

Bên cạnh những yếu tố quan trọng tạo nên những kết quả của công tác quản lý BHLĐ, CĐ ngành Công Thương còn trang bị cho NLĐ những kiến thức cơ bản về AT-VSLĐ, hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện AT-VSLĐ và thực hiện các chế độ, chính sách BHLĐ đã nâng cao vị thế CĐ trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ. Từ sự quan tâm đến trang bị PTBVCN, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện BNN cũng đã giúp các cấp quản lý và CĐ phát huy hiệu quả góp phần vào việc đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho NLĐ.

Phát huy nhân tố con người nâng cao hiệu quả công tác BHLĐ

Công tác BHLĐ là một hoạt động xã hội nhưng nội dung chính là khoa học kỹ thuật và quản lý sản xuất vì vậy đòi hỏi người cán bộ CĐ làm BHLĐ phải am hiểu kỹ thuật đồng thời phải nắm được công tác quản lý, chỉ đạo SX của cơ sở. Do đó việc nâng cao sức mạnh thực hiện công tác BHLĐ bên cạnh sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, NSDLĐ và tổ chức CĐ các cấp, củng cố và phát huy vai trò của mạng lưới ATVSV, cũng cần thể hiện rõ vai trò quan trọng nổi bật của người cán bộ CĐ làm công tác BHLĐ trong việc tổ chức các hoạt động, đưa nội dung công tác BHLĐ cụ thể đến từng đơn vị, từng NLĐ thông qua công việc hằng ngày đã hạn chế tới mức thấp nhất TNLD, BNN.

Một trong những khó khăn hiện nay là công tác BHLĐ còn phụ thuộc nhiều ở nhận thức của NSDLĐ, mà thực tiễn SX-KD luôn biến động nên đòi hỏi cán bộ CĐ làm công tác BHLĐ bên cạnh việc phải nắm vững pháp luật, các chủ trương chính sách của Nhà nước về lao động, còn phải gắn hoạt động của mình vào thực tế để đảm bảo sự hài hoà quyền lợi giữa NLĐ và NSDLĐ cũng như sự vận dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình công việc.

Hoạt động của cán bộ CĐ làm công tác BHLĐ là phải đặt lên hàng đầu tính chất quần chúng của công tác BHLĐ trong mối liên hệ mật thiết với tính khoa học kỹ thuật và tính pháp luật từ đó tham mưu cho lãnh đạo trong việc tổ chức các hoạt động phong trào có nội dung của công tác BHLĐ để thực hiện các mục tiêu chung. Đồng thời trong biện pháp hoạt động cần hết sức coi trọng công tác kiểm tra và hướng dẫn, tự kiểm tra và coi trọng các mối quan hệ phối hợp trong triển khai hoạt động, bởi vì trong kiểm tra và phối hợp đã có đầy đủ sự vận động, thuyết phục và giám sát việc thực hiện pháp luật về BHLĐ của NSDLĐ, NLĐ.

Công tác BHLĐ là một trong những công tác cụ thể nhất trong chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trong hoạt động CĐ. Điều này lại càng cần hơn

(Xem tiếp trang 27)

CĐ VIỆT NAM... (Tiếp theo trang 6)

MTLD còn nhiều yếu tố độc hại và thiếu an toàn.

CĐ đã quán triệt sâu sắc quan điểm " Vì con người, do con người", tập trung đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực BHLĐ nhằm đảm bảo AT-VSLĐ cho NLĐ, cải thiện ĐKLV. Trước yêu cầu của tình hình mới, Tổng LĐLĐVN đã chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện N/c KHKT BHLĐ, để tham gia với Nhà nước ban hành các tiêu chuẩn, các quy định về BHLĐ và hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở SX-KD ứng dụng tiến bộ KHKT, đặc biệt là KHKT BHLĐ vào cải thiện ĐKLV, đảm bảo AT-VSLĐ cho NLĐ. Khoa BHLĐ thuộc trường Đại học Công đoàn, khoa Môi trường và BHLĐ thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng từ nhiều năm qua đã đào tạo hàng trăm kỹ sư BHLĐ, phần lớn trong số sinh viên tốt nghiệp đã thực sự góp phần tăng cường cho bộ máy làm công tác BHLĐ từ T.Ư, địa phương đến các DN. Ban BHLĐ, Tạp chí BHLĐ thời gian qua đã tham mưu cho Đoàn chủ tịch chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, giám sát công tác BHLĐ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho NSDLĐ và NLĐ nâng cao tinh thần trách nhiệm về công tác BHLĐ góp phần thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm trong SX, đảm bảo AT-VSLĐ.

Đồng thời CĐ đã chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, như: Phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, đảm bảo AT-VSLĐ, phong trào học tập nâng cao trình độ, tiết kiệm chống tham nhũng, phong trào giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm AT-VSLĐ"... đã thu hút, tạo động lực khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo CNVC-LĐ góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội.

Để chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích của CNVC-LĐ ngày càng tốt hơn, CĐ đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của CNVC-LĐ. Các hoạt động xã hội của CĐ, đã được quan tâm và có nhiều tiến bộ, góp phần quan trọng vào việc giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm cho CNVC-LĐ gắn bó và tin tưởng ở tổ chức CĐ, tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động CĐ.

Nhìn lại chặng đường trên ba phần tư thế kỷ phần đầu vì mục tiêu lý tưởng của GCCN, vì quyền, lợi ích của CNVC-LĐ, chúng ta tự hào về truyền thống hào hùng của tổ chức CĐ Việt Nam, đã đóng góp xứng đáng vào trang sử vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc, CĐ Việt Nam xứng đáng với lòng tin yêu, sự gắn bó của CNVC-LĐ và của toàn Đảng, toàn dân. □